



BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 66

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

HỘI ĐOÀN BÁT VỢ LỢI VÀ TỪ THIỆN

GIẤY PHÉP SỐ 800032127 – SỐ MIỄN THUẾ VỤ: 20-0094475

TRỤ SỞ TẠM: 10731 TRIOLA LANE, HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-933-3127 ** EMAIL: datlam1951@hotmail.com

datlam1951@hotmail.com Web Site: www.hoiaihoubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2009, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần
Ban Chấp Hành
2007-2010

Ban Cố Vấn

Ông Lê Văn Năm
Ông Lê Văn Trường

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Ngô Khương An

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Kevin Đức Nguyễn

Thư Ký

Cô Đỗ Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ

Cậu Bùi Văn Tuấn

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

T/B Đại Hội Tân Niên

Ông Nguyễn Văn Ngân

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Vân : 281-261-5844

Ông Lâm Sĩ Đắt

Tư Gia : 281-933-3127

Cell Phone: 713-922-5638

Thư từ gửi về địa chỉ:

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Thơ Ngỏ

Kính thưa Quý Đòng Hương và Thân Hữu,

Đầu năm khai bút chúng tôi xin được ngỏ đôi lời kính chúc Quý Vị luôn dồi dào sức khỏe, an bình và thắng lợi. Năm mới, Bảng Tin HẰNG THÁNG số 66 đến với Quý Vị kỳ này, chúng tôi được phép Hội Ái Hữu Biên Hoà kính chuyển lời chân thành cảm tạ sâu xa trước tấm thịnh tình đóng góp và ủng hộ nồng nhiệt phần tài lực và nhân lực của Quý Vị dành cho Hội, nhất là Đặc San Xuân Kỷ Sửu 2009.

Được hai tuần lễ nghỉ ngơi, sau Tết Dương Lịch, Ban Chấp Hành và Ban Biên Tập đã cùng nhau ngồi lại bàn thảo những ưu và khuyết điểm của những sinh hoạt trong năm vừa qua, đặc biệt quan tâm về việc ấn hành Đặc San. Những sơ xuất, thiếu sót...khi trình bày thơ văn..., không chu toàn trong việc gửi Đặc San...Ban Chấp Hành và Ban Biên Tập mong được sự thông cảm của Quý Vị. Chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến không ngừng để Bảng Tin và Đặc San 2010 thêm phần tốt đẹp hơn.

Xuân năm nay, Hội đã nhận được rất nhiều thư chúc Tết cũng như điện thoại viễn liên từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và Việt Nam gửi về Hội. Đòng Hương Lương Bác từ Ý, Bác Nguyễn Văn Tài từ Pháp, Thi Văn Đoàn Biên Hùng từ Việt Nam...xin được chuyển lời thân chào đến tất cả bà con Đại Gia Đình Biên Hoà ở khắp nơi, cũng như lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Đòng Hương Nguyễn Văn Đáng (Cary, North Carolina. USA) với những lời chân tình sau đây: “Kính Ông Hội Trưởng. Xin gửi đến lời chân thành cảm ơn đã đem đến cho tôi một chuỗi ngày lễ vui và sung sướng khi nhận và đọc quyển Đặc San Hội Ái Hữu Biên Hoà năm Kỷ Sửu 2009. Tôi đang sống trong cái xứ rất là “nhà quê” ở tiểu bang North Carolina này, người dân mình rất hiếm, mà người Biên Hoà còn lại càng hiếm hơn, hay là có mà không có cơ hội để làm quen, cho nên có khi ai nói đến Biên Hoà là dường như có sự thu hút vô cùng tận! Qua quyển Đặc San, tôi biết được thêm rất nhiều đòng hương, bạn hữu xa từ nhiều quốc gia trên thế giới này, người còn, người mất. Có những tài năng lừng danh mà tôi đã từng biết tiếng, nhưng không biết họ là con dân Biên Hoà, xứ Bưởi, quê hương ta. Tôi xin được đánh giá cao (cũng như những đòng hương trước tôi, họ đã từng đến với Hội) việc làm “nhịp cầu” nối liền bà con chúng ta trên vòng trái đất, tuy không tiện gặp mặt nhưng biết được tin nhau là một niềm vui lớn. Kính chúc Ông Hội Trưởng và Ban Chấp Hành sang năm Kỷ Sửu: An Khang, Thịnh Vượng, sức khỏe tốt. Ước mong Hội sẽ được bà con xứ Bưởi biết đến và ủng hộ Hội càng tiến triển, sung mãn”.

Hội chân thành cảm tạ tất cả Quý Vị đã gọi điện thoại cũng như gửi thư về Hội.

Trân trọng kính chào.



Thật là một cơ duyên trân quý, Hội Ái Hữu Biên Hoà đã được dịp liên lạc cùng Thầy Huỳnh Công Ân, hiện đang cư ngụ tại Montréal, Canada. Đầu năm khai bút, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý Vị một bài viết của Thầy về một thành phố nhỏ, nhưng đầy tình thân với những kỷ niệm gắn bó một đời người.....“*Biên Hoà, Ngô Quyền và tôi*”. Hội chân thành cảm tạ Thầy Huỳnh Công Ân.
Kính mời Quý Vị.

Biên Hoà, Ngô Quyền và tôi

Đường như tỉnh Biên Hoà là một phần định mệnh của cuộc đời tôi. Tuy tôi sinh ra ở tỉnh Thủ Dầu Một (thời VNCH gọi là Bình Dương), một tỉnh giáp ranh với Biên Hoà, nhưng lạ lùng thay trong khai sinh tôi lại ghi nơi sinh là Thủ Dầu Một, Biên Hoà. Thành ra khi khai lý lịch tôi không biết mình phải ghi nơi sinh là Thủ Dầu Một hay Biên Hoà cho đúng. Tôi đành ghi cả hai tỉnh là nơi sinh của mình cho hợp với khai sinh để tránh tội man khai lý lịch. Tôi có hỏi ba tôi về việc này thì ông cho biết vì ngày trước, tỉnh Thủ Dầu Một không có Toà Án Hoà Giải nên ba tôi phải sang Biên Hoà để lập khai sinh cho tôi. Lại nữa, trong 5 năm liên hệ với Biên Hoà (1969-1975) tôi đã làm thầy giáo và lính chiến (lính thực sự chứ không phải là lính biệt phái) cho Thủ Phủ Miền Đông này. Vì vậy tôi đã có khá nhiều kỷ niệm vui, buồn với Biên Hoà qua chức vụ quân nhân của Tiểu Khu Biên Hoà cũng như giáo chức của trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền.

Tuy khai sinh tôi có ghi nơi sinh là Biên Hoà nhưng mãi đến khi đi trình sự vụ lệnh chuyển từ một tỉnh xa tới miền Tây về trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, tôi mới đến Biên Hoà lần đầu tiên vào mùa khai trường niên khoá 1969-1970. Thành phố Biên Hoà tuy có lớn hơn thị xã Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Bình, nơi tôi dạy học 4 năm đầu của cuộc đời thầy giáo, nhưng vốn lớn lên và sống ở thủ đô Sài Gòn nên tôi vẫn cảm nhận đây cũng chỉ là một tỉnh lỵ không phải là nơi phồn hoa, náo nhiệt như Sài Thành hoa lệ, thành ra tôi tự nhủ mình nên dè dặt trong lối sinh hoạt để giữ cho đúng tác phong thầy giáo.

Khi gặp ông Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo, một người đứng tuổi, to lớn, có dáng dấp một võ sư hơn là một giáo sư (nghe nói ông tập tạ hàng ngày), tôi cảm thấy thoải mái vì ông ấy rất cởi mở và thông cảm. Được biết tôi là một sĩ quan biệt phái, từng phục vụ ở đơn vị tác chiến và đã bị thương ở chiến trường, ông ân cần hỏi thăm vết thương của tôi. Lại biết nhà tôi ở Sài Gòn và có giờ dạy trường tư dưới đó, nên ông bảo tôi yên tâm, ông sẽ nói ông Giám Học xếp 15 giờ chính thức của tôi vào hai ngày đầu tuần.

Từ đó, hàng tuần tôi lái lambretta từ Sài Gòn lên Biên Hoà dạy 2 ngày: thứ Hai và thứ Ba, đêm thứ Hai ở lại Biên Hoà ngủ ở nhà người anh họ, chiều thứ Ba trở về Sài Gòn coi như đã là weekend, những ngày còn lại thì dạy tư và vui chơi ở Sài Gòn. Đây thật là một giai đoạn hạnh phúc nhất của đời tôi. Đồng nghiệp và học trò ở Ngô Quyền cũng rất dễ chịu, Ban Giám Đốc trường: ông Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo dễ dãi, ông Giám Học Phạm Khắc Thành “ca va”, ông Phụ Tá Giám Học Hoàng Đôn Trịnh thì hơi “reglo” một chút. Học sinh thì đa số rất chăm học và học giỏi không thua sút các trường lớn Pétrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Trung Vương ở Sài Gòn. Cũng tại trường Ngô Quyền Biên Hoà, tôi có vinh hạnh phụ trách một lớp 12 B mà trong số học sinh có nhà thơ tài hoa Nguyễn Tất Nhiên và nhân vật nữ tên Duyên đã đi vào giai thoại văn chương Việt Nam qua các bài thơ tình tuyệt tác của Nguyễn Tất Nhiên. Tôi còn nhớ ngày anh chàng Hải (tên thật của Nguyễn Tất Nhiên) rụt rè lên bàn thầy trao tặng tôi tác phẩm đầu tay của anh tựa là “*Thiên Tai*”, không ngờ về sau anh chàng này lại trở thành một trong những thiên tài của văn thơ hiện đại Việt Nam.

Nhưng, ngày vui qua mau, định mệnh đưa đẩy tôi trở lại quân đội sau một đêm nhậu nhẹt với bạn bè và ấu đã với một nhân vật có thể lực ở Sài Gòn mà hậu quả là tôi bị Bộ Quốc Phòng trả về đời sống quân nhân bằng một quyết định quân kỷ. Khi lên nhận sự vụ lệnh trả về Quân Đội, tôi được cho một đặc ân chọn đơn vị. Định mệnh lại khiến tôi chọn Tiểu Khu Biên Hoà. Khi được tin này, ông Hiệu trưởng dặt tôi vào Tiểu Khu gặp Thiếu tá Thành, Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu gọi gấm. Tôi được đưa về đại đội 3/463 ĐPQ trấn giữ cầu Đồng Nai trên xa lộ Sài Gòn - Biên Hoà. Nhờ sự giúp đỡ sốt sắng của ông Hiệu Trưởng, tôi không bị đẩy ra chiến trường trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nếu không, chắc gì tôi còn sống đến ngày hôm nay để viết những dòng chữ này. Vì vậy ân nghĩa này của ông Hiệu Trưởng suốt đời tôi không quên được.

Sau biến cố 1975, được tin ông bị nạn, tôi rất lo lắng, nhưng nhờ qua tin của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền biết ông vẫn còn mạnh khoẻ và có thể qua Hoa Kỳ dự Buổi Hội Ngô Trưng Phùng năm 2006 tôi rất mừng cho ông.

“Hai năm trần thủ lưu đồn, ngày thì việc nước, tối đồn việc quan” 1972-1973 của tôi ở cầu Đồng Nai cũng qua mau. Ngày thì đánh bi da cá độ uống bia với các sĩ quan cùng đơn vị, tối đến đi đốc canh các vọng gác ở vòng rào và chân cầu. Thịnh thoảng dẫn một trung đội theo xe tiểu khu đi hộ tống các đoàn xe chở đạn tiếp tế các đơn vị hay chở tân binh đi thụ huấn ở quân trường Vạn Kiếp, khi các đoàn xe này đi qua lãnh thổ tiểu khu. Mùa thi, tôi được tiểu khu bố trí dẫn lính bảo vệ trường thi. Mấy ông cảnh sát lem nhem lợi dụng nhiệm vụ trật tự mưu toan ném bài giải vào phòng thi bị tôi chặn lại tịch thu hết.

Cuối năm 1973, tôi nộp đơn lên Bộ Quốc Gia Giáo Dục xin cứu xét can thiệp với Bộ Quốc Phòng cho tái biệt phái tôi về dạy học. Đơn được giải quyết và tôi được trả lại ty Giáo Dục Biên Hoà mà Trưởng Ty bấy giờ là ông Phạm Đức Bảo. Lúc đó vào giữa niên khoá, để khỏi làm xáo trộn thời khoá biểu các đồng nghiệp, tôi xin ở lại Ty làm việc. Ông Trưởng Ty xếp tôi làm ở Phòng Học Vụ mà trưởng phòng là ông Lê Hồng Sanh. Niên khoá sau, chán công việc hành chánh tôi xin ông Trưởng Ty về lại trường Ngô Quyền đứng lớp. Đầu năm 1975 tôi có giấy chuyển về Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng Sài Gòn. Tuy nhiên, hằng tháng tôi vẫn còn lên Biên Hoà lãnh lương. Gần cuối tháng Tư năm 1975, nhân lên Biên Hoà lãnh lương, tôi ghé một quán nhậu gần rạp Biên Hùng lai rai vài chai bia với món chèm chẹp xào tiêu. Khi đó phòng tuyến Xuân Lộc đã vỡ, cộng quân đang uy hiếp Biên Hoà, qua men bia tôi nhìn thành phố Biên Hoà trong những giờ phút yên tĩnh mong manh trước khi cơn đại hồng thuỷ ập đến.

Sau biến cố 75, tôi đã lên Biên Hoà hai lần. Một lần trước khi đi tù cải tạo để chứng kiến cảnh nhà không, đường trống của thành phố Biên Hoà thân yêu đã đổi chủ. Lần thứ hai, sau khi đi tù cải tạo về, tôi ngỡ ngác giữa thành phố Biên Hoà xa lạ, trước trường Trung Học Ngô Quyền đổi thay da thịt.

Ồi cảnh cũ đây mà người xưa giờ ở đâu? Ký ức đưa tôi về những kỷ niệm cũ: còn đâu những buổi trưa ở phòng giáo sư tranh thủ bình xập xám với các bạn đồng nghiệp Lê Văn Tuý, Lê Quý Thế, Lâm Tấn Văn, Nguyễn Phi Long... để chờ giờ lên lớp. Còn đâu những đêm ở nhờ nhà anh Lê Quý Thế chứng kiến “quý thầy” xoa mạt chược, có lần cảnh sát đến xét sổ gia đình, họ cũng làm lơ bỏ đi khi biết các thầy là giáo sư trường Trung Học Ngô Quyền. Tình nghĩa trước năm 75 là thế ấy. Làm sao tìm được những thứ ấy trong xã hội Việt Nam bây giờ?

Những gì tôi viết ở đây là tự đáy tâm hồn, không màu mè, che đậy. Thầy giáo cũng là con người, nhiệm vụ là truyền thụ kiến thức, nếu có những khuyết điểm xin mọi người thông cảm bỏ qua. Ở hoàng hôn của cuộc đời, sống lại với kỷ niệm cũ là những giây phút hạnh phúc nhất còn lại.

Montreal, Canada đầu Xuân 2006.

Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Sửu 2009, chúng tôi, đồng hương tại quê nhà, kính chúc Đại Gia Đình Biên Hoà nơi hải ngoại được: *Vạn Sự Như Ý, Sức Khoẻ Hạnh Thông, Thân Tâm An Lạc.*

**XUÂN VỀ KÍNH CHÚC “PHÚC” TRẦN ĐẦY
KỶ SỬU TÂN NIÊN “LỘC” ĐÈN ĐẦY
TUỔI “THỌ” CÀNG CAO...GÌN SỨC KHOẺ
DƯỠNG SINH THỂ DỤC...SÁNG BAN MAI**

**MỪNG XUÂN KỶ SỬU ... CHÚC XUÂN SANG
XUÂN MỚI AN KHANG KHẮP THÔN LÀNG
KỶ NIỆM ĐỜI NGƯỜI ... SAO NÓI HẾT
SỬU VỀ SỨC KHOẺ... QUÍ HƠN VÀNG
GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ...NIỀM VUI MỚI
ĐÌNH VIỆC, NGHỈ NGƠI... VIẾNG HỌ HÀNG
HẠNH NGỘ TRÙNG PHÙNG...NGÀY ĐẠI HỖ
PHÚC VỀ, LỘC ĐẾN, THỌ BÌNH AN.**

Nhóm Thi Văn Biên Hùng

Thông Báo

Thưa Quý Đồng Hương,

Được tin một số anh chị em có thiện ý muốn tổ chức buổi tiệc hội ngộ con dân miền xứ Bưởi tại Virginia, nhân dịp Xuân về, Hội Ái Hữu Biên Hoà rất hân hạnh chuyển lời thông báo thay thiệp mời đến Quý Đồng Hương.

Tân Niên Hội Ngộ Biên Hoà 2009 sẽ được tổ chức vào ngày 01 tháng 02 năm 2009 (nhằm ngày Mừng Bữa Tết, năm Kỷ Sửu) lúc 12 giờ trưa, tại Party Hall, 6200 Wilson Boulevard. Falls Church, Virginia. USA.

Kính xin Quý Đồng Hương và Gia Quyến bớt chút thời giờ đến tham dự thật đông đảo. Sự hiện diện của Quý Vị sẽ là một vinh hạnh cho Ban Tổ Chức cũng như tạo thêm sự trang trọng, nối kết sợi dây liên lạc nồng ấm tình đồng hương nơi xứ người.

Xin gọi về Chị Hạnh Dương 703-532-5513 (Tu gia) để ghi danh cũng như muốn biết thêm chi tiết.

Kính chào.

TM-BCH-HAHBH

Hội Trưởng Lâm Sĩ Đất

Nhắn Tin

Tôi là Phan Kim Lực, cựu học sinh trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, trước 4/75 nhà ở đường Trịnh Hoài Đức, Biên Hoà, hiện cư ngụ tại Tracy, California, muốn tìm lại người bạn cùng chung trại tù từ Nam ra Bắc, tên Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1949, cấp bậc Trung Úy tòng sự tại Đặc Khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Anh Nguyễn Thanh Liêm cũng là đồng hương Biên Hoà, nhà ở Ngã Ba Thành, sau chùa Tịnh Độ. Tin tức sau cùng được biết anh Liêm cũng đã sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O., không biết năm nào và ở tiểu bang nào. Kính nhờ Hội Ái Hữu Biên Hoà đăng tải lời kêu gọi đồng hương khắp nơi có biết tin tức gì về anh Liêm hoặc anh Liêm có đọc lời nhắn này, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ sau: Phan Kim Lực. 4101 Cherry Blossom Lane. Tracy, California 95377. Email address lucphan65@hotmail.com.

Chân thành cảm tạ và kính chúc Hội luôn vững mạnh để gởi đến đồng hương và thân hữu Bông Tin Hằng Tháng đều đặn và giúp kết nối tình thân, tin tức Biên Hoà.

Nhắn Tin

Từ 1979, mất liên lạc với gia đình chị Bạn, tên Trần Thị Ngọc, mẹ của Sĩ, Hùng, Thu Lan, trước 75 ở gần chợ Vườn Chuối, Quận Ba, Sài Gòn, sau dời nhà về đường Trần Quốc Toản, gần Viện Hoá Đạo. Rất cảm ơn vị nào biết giúp đỡ nối lại dây thân ái. Xin liên lạc về gia đình Trần Văn Tốt, cha mẹ của Tuấn, Kim Chi, Dũng... hiện ở địa chỉ sau đây:

Mr. Trần Văn Tốt. Rue Lesbroussart. 101 à 1050 Bruxelles (Belgium). Tel. 00.32.02.640.26.31.

Nhắn Tin

Thầy Huỳnh Công Ân, cựu Giáo sư trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, Biên Hoà, nhắn tin cùng các học trò cũ, nếu muốn, có thể liên lạc với thầy để cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Địa chỉ:

Mr. Huỳnh Công Ân. 466 Prevost. Longueuil QC. J4J 1H5. CANADA

Nhắn Tin

Tôi, Trần Văn Xuân, Ngô Quyền Khoá II, 1957-1964, Đề Nhị Cấp Ban A, muốn biết tin các bạn cùng lớp (từ Đề Thất đến Đề Nhất A), đặc biệt hai bạn Trương Vĩnh Hào (Cù Lao Phố) và Lê Ngọc Thạch (Phan Đình Phùng). Xin liên lạc: Trần Văn Xuân. 2210 Lori Circle. Arlington, Texas 76010. ĐT: 817-303-4760.

Nhắn Tin

Chúng tôi Hồng và Cúc muốn tìm lại các bạn đồng môn trường Trung Học Công Lập Ngô Quyền, Biên Hoà, tên là Thái Thị Tâm, Thái Thị Bích và Thái Thị Lưu, trước ở xóm Lò Heo, Biên Hoà. Xin quý đồng hương giúp đỡ chúng tôi biết được tin tức các bạn trên. Địa chỉ liên lạc qua Hội Ái Hữu Biên Hoà. 10731 Triola Lane. Houston, Texas 77072. Điện Thoại: 281-933-3127 (W); 713-922-5638 (C). Chân thành cảm tạ.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HẰNG THÁNG SỐ 66
PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2009 TẠI HOUSTON, TEXAS

BIÊN HOÀ: VÀI NÉT XUÂN TƯƠI

Hoàng Quỳnh Hương

(San Jose, California)

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Thời tiết tốt lành, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc, toả hương... Chúng ta cảm thấy yêu đời và hân hoan sống với niềm hy vọng sự bình an sẽ đến khắp mọi nơi và niềm tin vào những thành quả mới.

Mặc dù Tết đã qua, nhưng cái âm hưởng của những ngày Tết vẫn còn kéo dài đâu đó, trên góc mai vàng, chậu cúc đại đoá, hay những đoá thược dược khoe sắc màu rực rỡ trước sân nhà.... Khung cảnh ngày xuân vui nơi quê xưa vẫn còn vương trên những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hớn hở của đám trẻ con tụ họp cùng nhau vui chơi, những trò chơi mang màu sắc dân gian như lô tô, bầu cua cá cọp..., cảnh đàn ông con trai tùm nhau ăn nhậu, đánh cờ tướng, đánh bài... hay các cô gái xuân thì theo mẹ đi dự lễ hội, lên chùa lạy Phật, hái lộc đầu năm, hoặc dự lễ nơi các thánh đường, cầu xin tình thương bao la của Chúa Mẹ.

Tiết Xuân vẫn còn và người ta tiếp tục cuộc vui chơi, nên từ lâu, trong dân gian có câu:

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi – Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè...”

“Chơi xuân kéo hết xuân đi – Cái già sông sộc nó thì theo sau...”

Đó là lý do đã thành nề nếp để mọi người tận hưởng những thú vui xuân và nghỉ xả hơi sau một năm dài làm việc mệt nhọc... Sau Tết, tùy theo văn hoá, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của mỗi vùng tạo nên những ngày lễ hội và trò chơi, có khác nhau, thật linh đình và rầm rộ.

Ngoài Bắc có các lễ hội như: hội Lim, hội Chùa Hương, hội đền Hùng, hội núi Yên Tử, hội bà Chúa Kho, hội Thánh Gióng, hội đua ghe ngo, hội thi đấu vật... Miền Trung cũng có hàng chục hội như hội Đống Đa, hội Cầu Ngự, hội điện Hòn Chén, ... Trong Nam có hội núi Bà, hội Dinh Cô, hội bà Chúa Xứ...

Biên Hoà, quê hương tôi, những ngày xuân vui, con dân miền xứ Bưởi cũng đình đám không ngừng. Nhờ có được dòng sông Đồng Nai nước chảy êm trôi, những buổi đua ghe tranh tài thật sôi nổi được tổ chức dọc hai bên bờ, dân làng tụ họp xem coi đông đảo, cổ vũ vang trời. Ngày xuân thanh thoi, lên đường trẩy hội lễ chùa, bước thấp, bước cao, những ai đã từng có dịp leo núi vào thăm chùa thiêng, trầm hương nghi ngút, chuông ngân vọng tầng trời, chắc sẽ nhớ mãi cảnh đẹp thanh tao cũng không kém phần hùng vĩ của non Châu Thới, núi Bửu Long, xa xa sông Đồng lượn khúc. Hồ Long Ẩn, một địa danh lôi cuốn khách du xuân với những du thuyền ẩn hiện sau những hòn núi màu lam, thấp cao soi mình trên làn nước trong xanh, phong cảnh trữ tình...

Biên Hoà còn đãi khách đường xa vui xuân với biết bao nhiêu loại cây trái ngon nổi tiếng: *bưởi ổi Tân Triều, sầu riêng Long Thành, chôm chôm Phú Hội, mít tố nữ Nhơn Trạch, và còn nhiều thứ đặc sản khác...*, với cảnh đẹp rừng xanh bạt ngàn của những đồn điền cao su, vừa giữ đất, vừa làm giàu cho quê hương và thêm vào đó với dòng sông Đồng Nai hiền hoà đã từng đi vào thơ ca, nhạc hoạ của biết bao văn nhân, thi sĩ và họa sĩ.



Đứng bên dòng Đồng Nai, nhìn làn nước chảy êm đềm mang phù sa bồi đắp đôi bờ sông xanh cho trái ngọt cây lành, tôi tự hào và khám phá ra rằng quê tôi chẳng những là vùng địa linh nhân kiệt, cái nôi của oai hùng danh xưng Trần Biên thời Nam Tiến, mà còn là nơi hội tụ tất cả hương thơm của đất trời ban cho những đặc sản nổi tiếng... Nếu đến Biên Hoà mà không thưởng thức hết những đặc sản của quê tôi thì du khách nên trở lại thăm mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi này. Thật lòng, Biên Hoà đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai...

Mỗi xứ, mỗi miền đều có nền văn hoá khác nhau với những phong cách ẩm thực độc đáo, thế nhưng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng khi có dịp thưởng thức những món ngon và lạ của Biên Hoà. Đón mừng xuân, ngoài bánh tét đậm đà hương vị miền Nam với món thịt heo kho lẫn trứng vịt màu cánh gián, canh khổ qua nhồi thịt, củ kiệu dưa giá, dành cho ba ngày Tết... thì vào những ngày sau Tết chúng tôi có thói quen đi tìm thưởng thức nhiều món ăn ngon mang tính đặc thù, gọi là tinh hoa ẩm thực của từng hàng quán trong tỉnh.

Tôi còn nhớ vào mỗi chiều cuối tuần, ông anh họ tôi thường chở tôi đi ăn ở những quán ăn nổi tiếng với nhiều món gọi là đặc sản của từng nơi như món bánh canh và đầu cá lóc hấp ở Chợ Đồn, quán của bà Ba Láng (Lê Thị Láng) chỉ dọn lộ thiên trên hai chiếc bàn thấp có để cái đèn dầu đặt trước hiên nhà với chũm hơn chục cái ghế đầu, gần rạp hát Chợ Đồn, bà có biệt tài làm món cá lóc hấp nhưng đặc biệt phải là cá lóc đồng đen bóng rất ngọt thịt, qua tài chế biến của bà đầu cá nở to mà không bị rã, cuốn với bánh trắng, đồ chua, rau thơm, chấm nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm rất ngon, phần đuôi cá bà nấu bánh canh, hàng của bà lúc nào cũng đông khách, có khi phải đợi thật lâu vì không kịp bán. Đến khoảng năm 1955, bà Ba Láng bắt đầu khuếch trương rộng rãi hơn với thương hiệu “*Quán Bánh Canh Đầu Cá Bình Dân Chợ Đồn*” tuy nói là quán bình dân nhưng khách đều là dân có “máu mặt”. Từ buổi chiều đến tối, quán bình dân này bán gần cả trăm con cá lóc lớn. Quán của bà Ba Láng sau đó, một lần nữa, đổi thương hiệu thành quán Phương Lan và quán này ngưng hoạt động vào năm 1978, khi bà Ba Láng từ giã cõi đời.

Vào những năm 1960, 1970, Chợ Đồn cũng có những quán bánh canh đầu cá như Hồng Hoa, Phương Lan, quán bà Tư cô hồn... là một trong các điểm hẹn của giới trung lưu, những ông chủ lò gạch hay chủ hầm đá thường đưa gia đình hoặc bạn bè đến đây chiêu đãi, lúc nào cũng chật kín xe hơi, không chỉ là dân Biên Hoà mà dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Dương... vẫn thường xuyên đến đây thưởng thức.

Ngoài ra, tôi còn được ông anh đưa đi ăn tại các quán Tân Hiệp, Tuyết Hồng, Thu Hà, Bình Minh... mỗi quán đều có món ăn chủ lực rất nổi tiếng và hấp dẫn, nhưng tôi thích nhất món cá cơm sông Đồng Nai lăn bột chiên của nhà hàng **La Plage**. Mới nghe cứ tưởng chũm như món ăn dân dã tầm thường, bởi cái tên quá đơn giản chẳng lấy gì làm cao sang hấp dẫn. Không đâu, cá cơm lăn bột chiên nơi đây đã từng gây khoái khẩu cho nhiều thực khách. Cá cơm lăn bột chiên giòn của nhà hàng La Plage được coi là món khai vị, rất ngon; món này thường ăn với muối tiêu chanh, nhưng ông anh tôi biến chế tại chỗ một thứ xốt đặc biệt gồm hột cải, chút xì dầu, chút đường, chanh, tiêu trộn đều... Từng con cá cơm áo bột chiên giòn chấm với xốt vừa kể, ăn vào nghe tuyệt làm sao, tiếp đó, nâng ly công-xôm-ma-xông Martell, pha đúng độ, không đậm quá mà cũng không nhạt quá, sẽ cảm thấy lâng lâng với cõi lòng rộng mở... Thật ra tôi không biết uống rượu, nhưng cứ đi theo anh tôi hoài rồi cũng hiểu biết được nhiều thứ.

Chủ quán La Plage là một người Pháp, có tên là Nelli (?), sau khi quân đội Pháp rút về nước rồi, ông vẫn ở lại và xin nhập Quốc tịch Việt nam. Nhà hàng La Plage trước kia bán toàn thức ăn nấu theo kiểu Pháp và có khai thác thuyền buồm đạp nước... dành cho gia đình thực khách, muốn có giây phút bình bồng trên sông nước Đồng Nai vào những ngày hè oi bức, sau này Nhà hàng La Plage đổi chủ, anh Tám chủ nhà hàng Hạnh Phước mua lại khai thác...

Những món ngon Biên Hoà ban đêm còn có các món bình dân vẫn giữ một vai trò không kém phần quan trọng đối với nhiều người có nếp sống sinh hoạt về đêm, như quán cháo gà của vợ anh Năm Cảnh, một Thượng sĩ Không Quân Biên Hoà, tại dốc Kỷ Niệm, dành cho những người sống nghề chuyên chở gỗ súc (xe be); hoặc món cháo trắng lá dứa của bà Bảy Anh, đường Lê Thánh Tôn chợ Biên Hoà rất được nhiều người ưa chuộng, cháo trắng ăn với hột vịt muối, tép rang, dưa mắm... vừa nóng vừa mặn làm ấm lòng khách hàng hay ăn nửa đêm về sáng. Tuy quán bình dân lộ thiên nhưng rất đông khách.

Ngoài bánh canh cá lóc Chợ Đồn, vùng Nhơn Trạch dài đến quận Long Thành, các quán bánh canh cá vẫn luôn thu hút rất đông khách. Với hệ thống chằng chịt của sông Đồng Môn, sông Ông Kèo có rất nhiều cá, tép. Cá và tép của miệt đồng này, đặc biệt là cá lóc, đen bóng nhưng lại rất ngọt thịt. Tô bánh canh cá lóc đồng, bánh canh tép nóng hổi cùng với sợi bánh canh được làm bằng bột gạo và do tự gia đình ngâm gạo, xay bột làm bánh, bột nguyên chất nên bánh canh ngon, dẻo và nước đục sền sệt rất thơm. Trong đó, quán bánh canh cá gần cầu Quán Thủ (thuộc Long Thành, đoạn ngã ba đường vào xã Lộc An) chỉ bán vào buổi chiều. Rất đông khách có lúc không còn chỗ ngồi. Ngoài ra còn có quán bánh canh cá ở Phước Thiện (Nhơn Trạch) là một địa điểm ẩm thực hấp dẫn khách, nhất là khách lớn tuổi các xã Phú Hội, Long Tân, Phước Thiện... và đông đảo người lao động trẻ. Lý do đơn giản là món bánh canh ở đây ngon và rẻ. Ngoài ra, quán này cũng là một nơi rất hấp dẫn đối với dân nhậu.

Còn có những món ăn dân dã quê mình mà trong chúng ta ít có ai từng biết đến và chắc cũng chưa từng nếm thử, đó là thịt con **Cúm**. Nếu muốn biết con cúm thế nào xin mời các bạn hãy cùng tôi ra Phước An để thưởng thức món ăn vừa lạ, vừa ngon này.

Đã từ lâu rồi ở vùng rừng ngập mặn Phước An, Long Thọ thuộc quận Nhơn Trạch, Long Thành. Bên cạnh vô số các loại hải sản nổi tiếng giàu dinh dưỡng như: tôm, cua, ghẹ, sò huyết, cá...v...v... còn phải kể đến một loại thức ăn không kém phần đặc sắc và khoái khẩu mà hầu như ít người biết đến đó là con cúm. Đặc biệt ở Phước An có khá nhiều cúm và hiện nay trở thành món không thể thiếu trong thực đơn của các nhà hàng, quán nhậu...

Anh Trần Văn Liễu, người sống lâu năm và hành nghề đánh lưới trên 30 năm ở vùng đất ngập mặn Phước An cho biết, sở dĩ dân làng Phước An gọi “**con Cúm**” là vì khi trông thấy người nó co cụm thân mình lại. Cúm có thân hình rất giống loài cua hay ghẹ. Cũng có 8 càng, 2 cái càng nhưng khác cua và ghẹ ở chỗ là mai cúm trông sần sùi, các chân có rất nhiều lông tơ, và điều khác nữa là cúm đào hang sống sâu dưới đáy nước. Nhất là cặp càng của cúm thì to lớn so với thân mình và đó cũng là vũ khí không kém phần lợi hại trong việc tự vệ khi săn bắt mồi, so với cua và ghẹ, cúm có thân hình nhỏ hơn, trọng lượng của mỗi con cân nặng chỉ khoảng 100 – 150g/con. Ngoài ra nếu gặp những con cúm chuyên sống dưới tầng nước sâu hơn, hoặc sống lâu năm trong các bãi rạn có con to có thể lên đến 200 – 300g/con. Cúm có nhiều ở khu vực nương điều và vùng rạch dừa thuộc Phước An, nhiều hơn nữa ở những vùng nước ngập mặn. Tuy nhiên cúm ở các khu vực này chỉ có một loại là cúm đen. Tuy đen trông xấu xí nhưng rất ngon, thịt rất ngọt và chắc.



Ở những khu vực khác như Ngã Ba Tắc Cua, Tắc Cò giáp ranh giữa các quận Nhơn Trạch, (Biên Hoà), Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Cần Giò (Sài Gòn) đặc biệt còn có loài cúm trắng. Loại này không được ngon bằng loại cúm đen và thịt thì lại rất ộp.

Được biết quanh năm ở vùng rừng ngập mặn đều có cúm, cũng có con ộp và chắc, giống như cua hay ghẹ theo mùa trăng sáng. Tuy vậy vào khoảng tháng 8 âm lịch kéo dài đến tháng 3 tháng 4 năm sau là thời điểm cúm sanh sản rất nhiều nên rất ộp.

Ngày xưa dân chài làng Phước An, Long Thọ xem loài cúm không phải là mặt hàng thương phẩm được ưa chuộng vì ít ai ăn. Do vậy chẳng ai nghĩ đến việc đánh bắt hay tiêu thụ. Sau này do nhu cầu cũng như lượng cua, ghẹ vì nạn đánh bắt bừa bãi nên loài cúm mới được nhiều người chú ý, cho nên việc đánh bắt cúm là điều tất nhiên và cũng để làm thức ăn thay thế thịt cua đã được dân chài Phước An, Long Thọ hay những vùng phụ cận tập trung khai thác và đánh bắt.

Anh Trần Văn Liễu còn cho biết thêm. Việc đánh bắt loài cúm không khó lắm. Cúm có tập quán chỉ ăn mỗi khi nào có con nước lớn, nên dân đánh bắt chỉ cần dùng lưới để cào hay đóng đáy hoặc dùng bẫy rập cua để đặt là sẽ dễ dàng bắt được chúng. Muốn bắt được cúm khi nước ròng thì phải mất nhiều công vì phải chịu khó tìm hang. Cúm là một loài vật rất nhanh nhẹn, thường đào hang để trú ẩn ở sâu dưới đáy nước hay hai bên bờ của dòng nước chảy hoặc dưới gốc của những cây đước v...v...

Rất dễ nhận biết nếu là hang cúm thì bên ngoài miệng hang có rất nhiều vỏ tôm, vỏ sò. Vì sau khi bắt được mồi và tiêu thụ xong thì chúng đùn hết tất cả ra ngoài miệng hang. Vì vậy kinh nghiệm của những người đi bắt cúm chuyên nghiệp chỉ cần nhìn thấy dấu vết của vỏ sò, vỏ tôm thì sẽ biết ngay là hang cúm và cứ thế mà đào để bắt.

Theo nhiều người dân sống lâu năm ở Phước An, Long Thọ, thịt cúm có thể chế biến thành nhiều món. Đặc biệt và ngon nhất vẫn là món cúm hấp nước dừa vừa ngon, vừa béo, cúm rang muối, cúm rang me, cúm xào tỏi hoặc cúm nướng lửa hồng...Mỗi món đều có cái đặc biệt của nó. Món nào cũng ngon cũng bổ, cái thơm ngon thật tuyệt đỉnh của con cúm. Ăn món thịt cúm với những cách chế biến trên đây kèm với một ly rượu đế sủi bọt Bến Gỗ, không còn gì tuyệt bằng. Bạn sẽ hưởng được vị ngọt thịt cúm không thể lẫn với các loài hải sản khác.

Nếu có dịp về Phước An, Long Thọ, chúng ta cũng nên thưởng thức món thịt cúm một lần cho biết. Dầu sao thì đây cũng là món ăn dân dã quê mình, mang hương vị riêng của chốn đồng quê.

Hôm nay, còn là mùa xuân, nhắc lại vài nét tập tục và vài món ăn mang tính đặc thù của miền sông nước Biên Hoà, tôi cảm thấy lòng mình khoan khoái, thôi thúc nhớ về bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp thuở xa xưa. Tôi nhắm mắt lại, hình dung từng cơn gió sông Đòng đang thổi qua những nơi mà anh tôi đã đưa tôi đến thưởng thức nhiều món ăn ngon vào buổi trưa và chở tôi về khi trời vừa tắt nắng. Cái cảm giác thực tại hoà lẫn với kỷ niệm xưa làm tôi nhớ quê hương tôi da diết.... Biên Hoà.

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU ỦNG HỘ HỘI VÀ ĐẶC SAN 2009:

GD Lâm Sĩ Đắt (Hou., TX) \$300, Chùa Từ Bi Đạo Tràng (Cypress, TX) \$100, Chị Trần N. Liên & Anh Phạm Văn Tốt (Thị sĩ Hàn Thiên Lương, Portland, OR) \$50, Bác Trần-Thượng Thủ (Katy, TX) \$50, Anh Hồ Ngọc Sơn (Honolulu, HI) \$20, Bác Liêng Nữ Trung (Anaheim, CA) \$30, Bà Huỳnh Thanh Loan (Valrico, FL) \$20, Bác Nguyễn Đình Lang (France) \$20, Anh Nguyễn Kim Quan (Tullahoma, TN) \$100, Ông Trần Đình Ry (Houston, TX) \$50, Bác Lê Văn Nhơn (Huntington Beach, CA) \$100, Anh Lê Ngọc Sâm (Virginia Beach, VA) \$30, Anh Chị Trịnh Văn Kiều & Oanh (Alexandria, VA) \$50, Anh Hà Văn Bảy (Westminster, CA) \$50, Anh Lương Bác (Italy) \$30, Anh Giãn Đức (Holland) \$30, Bà Trần Thị Tài (Lawrenceville, GA) \$30, Chị Trương Tô Quyên (Ontario, CA) \$20, Chị Hanna Trần (Stanton, CA) \$10, Anh Cao Đình Danh (Sugarland, TX) \$50, Anh Lê Văn Thôi (Hou., TX) \$20, Anh Peter Trần (Hou., TX) \$20, Anh Nguyễn Thái Bửu (Hou., TX) \$100, Chị Trần Muội (Pleasanton, CA) \$20, Bác Trương Hiệp Khánh (Hou., TX) \$10, Anh Trần Đình Vinh (Hou., TX) \$200, Chị Hồ Thị Đậm (Louisville, KY) \$50, Anh Huỳnh Nào (Clyde Park, MI) \$30, Cô Lâm T. Ngọc Dung (Hou., TX) \$40, Cô Nguyễn Thị Hồng (Wooster, OH) \$50, Bà Phan Lê Hoa (San Jose, CA) \$50, Bác Ngô Văn Minh (San Jose, CA) \$100, Chị Lương Thị Khá (Roxbury, MA) \$30, Anh Lê Văn Nghĩa (Long Beach, CA) \$30, Chị Hồ Thị Nguyệt (San Jose, CA) \$30, Chị Lê Trần Quỳnh Hoa (Lake Forest, CA) \$30, Anh Đinh Cận Cấp (Seattle, WA) \$100, Chị Hillary Hạnh Dương (Falls Church, VA) \$30, Bs Trần Nguơn Phiêu (Armarillo, TX) \$50, Cô Trương Lê Minh Phương (Lawndale, CA) \$40, Anh Nguyễn Hữu Hạnh (Anaheim, CA) \$50, Anh Tăng D. Sanh (Austin, Texas) \$20, Anh Chị Lê Hoàng Vũ & Lê Xuân (Katy, TX) \$60, Bác Nguyễn Văn Tài (France) \$100, Bác Lê Văn Lộ (France) \$100, Anh Nguyễn Liễu (Hou. TX) \$20, Anh Nguyễn Văn Ngân (Hou., TX) \$20, Chị Trương Thị Ngọc Hương (Suisse) \$50, Bác Trần Văn Tốt (Belgium) \$40, Chị Võ Thị Tuyết (La Verne, CA) \$20, Ông Võ Văn Phước (France) \$30, Chị Hà T. Kim Ny (Fort Worth, TX) \$20, Anh chị Nguyễn Văn Lợi & Thân Thị Ngọc Mai (Garden Grove, CA) \$100, Chị Nguyễn Thị Huệ (Chainblee, GA) \$20, Hồ Thị Đâm (Louisville, KY) \$70, Marie Trần (Hou., TX) \$20, Anh Võ Văn Ớt (N. Charleston, SC) \$100, Anh Dương Minh Đức (San Jose, CA) \$20, Chị Cao Thị Chung (Garden Grove, CA) \$50, Anh Phạm Quốc Bửu (Placentia, CA) \$100, Anh Nguyễn Văn Tạ (Denver, CO) \$50, Anh Phạm Tuấn Tài (Houston, TX) \$100, Bà Nguyễn Thị Đê (France) \$50, Bác Tâm Từ (Cypress, TX) \$50, Anh Huỳnh Q. Vinh (Anaheim, CA) \$20, Chị Nguyễn Thị Tinh (Hou., TX) \$30, Anh Nguyễn Văn Bi (Richmond, TX) \$20, Anh Chị Richard Trương (Miami, FL & Nguyễn Thị Cảnh (Biên Hòa) \$100, Anh Nguyễn Văn Tân (Greensboro, N.C.) \$30, Ông Lê Văn Liêm (England) \$30, Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông (Annadale VA) \$120, Ông Nguyễn Phú Cường (QC, Canada) \$50, Ông Đào Văn Công (Louisville, KY) \$50, Anh Chị Huỳnh Văn Bé (Hou. TX) \$50, Chị Trần Thị Hường (Germany) \$50, Anh Trần Văn Nguyên (Des Moines, IA) \$50, Ông Lâm Văn Xui (Ocala, FL) \$40, Ông Trang Liệt Tường (San Jose, CA) \$100, Bác Huỳnh Thị Thanh (Fiesno, CA) \$50, Ông Nguyễn Thành Long (Hou. TX) \$20, Cô Trang Kim Hong (Hou., TX) \$40, Chị Hồ Thủy (Sugar Land, TX) \$50, Gs Đặng Thị Trí (Anaheim, CA) \$30, Ông Trương Vĩnh Thuận (Orlando, FL) \$50, Cô Lâm Ngọc Dung (Hou., TX) \$60, Anh Chị Nguyễn Văn Rót & Đỗ T. Tuyết Mai (Snohomish, WA) \$50, Anh Trương Văn Mạnh (Kettering, OH) \$40, Chị Nguyễn Thị Bạch Liêng (Sunnyvale, CA) \$50, Ông Nguyễn Văn Tốt (Lake City, GA) \$50, Bà Huỳnh Thị Từ (Westminster, CA) \$10, Anh Nguyễn T. Thanh (Garden Grove, CA) \$10, Anh Nguyễn Văn Ri (Lexington, NE) \$50, Cô Nguyễn T. Tuyết Mai (Anaheim, CA) \$50, Ân Danh (Maryland) \$100, Ông Nguyễn V. Châu (San Diego, CA) \$30, Chị Châu Thị Gái (Farmington, MI) \$100, Anh Nguyễn Văn Lợi (San Diego, CA) \$10, Anh Nguyễn Minh (Westerville, OH) \$10, Anh Huỳnh Văn Phước (Arlington, TX) \$10, Anh Vũ Đức Dũng (Cypress, TX) \$20, Anh Phan Văn Rạng (Taylor, S.C.) \$50, Anh Võ Kim Điền (San Jose, CA) \$40, Anh Nguyễn Chí Đức (Hou., TX) \$10, Chị Trương Thị Kim Loan (Wichita, KS) \$30, Anh Dũng Dave Nguyễn (Kissimmee, FL) \$10, Ông Bà Nguyễn Văn Quang & Tuyết T. Phạm (Berkeley, CA) \$50, Gs Nguyễn Văn Phô (Westminster, CA) \$10, Anh Nguyễn Hữu Hạnh (Anaheim, CA) \$50, Anh Lê Hữu Phước (St. Louis, MO) \$30, Anh Đinh Việt Văn (Hou., TX) \$10, Chị Trần Lưu Bích Phương (Hou., TX) \$60, Anh Nguyễn Thành Đạt (Hou., TX) \$30, Chị Thị Lang Wells (Hou., TX) \$50, Anh Võ Văn An (Santa Ana, CA) \$10, Bác Trần Doãn Cung (France) 50 Euros, Anh Lê Văn Tâm (Arlington, TX) \$20, Anh Nguyễn Văn Canh (Hou. TX) \$10, Anh Huỳnh Bá Thanh (Austin, TX) \$20, Anh Ngô Văn Sốt (Fort Worth, TX) \$50, Gs Lê Văn Túy (Cincinnati, OH) \$10, Chị Phan Trần Đào (Santee, CA) \$50, Anh Nguyễn Hào (San Francisco, CA) 20, Chị Beatrice Nguyen Beauchamp (Arlington, VA) \$10, Anh Lê Hiền Đức (Lawndale, CA) \$10, Chị Ba Trần Thị Huệ (Orange, CA) \$300, Anh Nguyễn Kim Sơn (France) 30 Euros, Anh Nguyễn Khoa Hiền (France) 100Euros, Anh Lâm Kim Long (Hou., TX) \$50, Anh Trần Trung Dũng (Hou, TX) \$20, Ông Lê Văn (Raleigh, NC) \$100, Anh Nguyễn Văn Cương (Taylors, S.C.) \$30, Anh Dương Văn An (Westminster, CA) \$20, Anh Thái Lâm Nghĩa (Peoria, IL) \$60, Anh Huỳnh Văn Nhuận (Phil., PA) \$20, Gs Đặng Cao Ruyên (San Jose, CA) \$20, Chị Song Hạnh (Lebanon, PA) \$20, Chị Khương Lê (Canada) \$60, Ông Nguyễn Hữu Mạnh (Kallaroo Australia) \$100, Gs Huỳnh Bá Hạnh (Midway, CA) \$50, Ông Phùng Văn Yển (San Jose, CA) \$25, Anh Tống Văn Hồ (Sun Valley, CA) \$30, Anh Lý Thanh Phi (Springfield, VA) \$50, Anh Nguyễn Kim Anh Tuấn (Seattle, WA) \$50, Anh Trần Phú Thanh (San Jose, CA) \$30, Anh Phạm Xuân Bằng (Hou., TX) \$20, Anh Lê Văn Lý (Canoga Park, CA) \$10, Anh Trần Tân (Katy, TX) \$20, Bác Hà Đăng Minh (Hou. TX) \$60, Anh Diệp Kỳ Quang (Pearland, TX) \$50, Chị Bùi Thị Tuyết Mai (Tustin, CA) \$40, Bà Bùi Thị Kim Sơn (France) 30Euros, Bs Đỗ Cao Minh (France) \$200, Bs Phạm Kim Xuyên (France) 75 Euros, Bác Điều (France) 30 Euros, Anh Quách Hải (Dallas, TX) \$50, Anh Đỗ Tấn Tài (Arlington, TX) \$100, Gs Lê Hồng Sanh (Fairfax, VA) \$50, Ls Trần Văn Trai \$30 Euro, Anh Chị Trần Văn Trung \$30 Euros, Anh Trần Văn Châu (Anaheim, CA) \$50, Chị Quảng Thị Ý (Garden Grove, CA) \$50. **LỄ VIÁ ĐỨC ÔNG:** Anh Du Bình (Chicago, IL) \$70, Ông Từ Minh Hải (Sugar Land, TX) \$100, Anh Trương Văn Mạnh (Ohio) \$10.